

Biểu mẫu 09

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BRVT
TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYỄN HÃN

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường THPT Trần Nguyễn Hãn NH 2020-2021

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp
I	Điều kiện tuyển sinh	Thực hiện theo chỉ tiêu và các quy định tuyển sinh lớp 10 hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	Thực hiện theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<p>- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc giáo dục học sinh. Phụ huynh hợp tác chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục con em mình.</p> <p>+ Học sinh phải có thái độ học tập nghiêm túc.</p> <p>+ Chuẩn bị chu đáo bài ở nhà theo yêu cầu của giáo viên.</p> <p>+ Vào lớp chăm chú nghe giảng, tích cực làm việc theo yêu cầu của giáo viên.</p>
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	Tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, hướng dẫn học sinh thi nghiên cứu KHKT, nhiều sân chơi TDTT, các câu lạc bộ: Rung chung vàng, học sinh xuất sắc của năm, thi hát tập thể, Trannguyenhan Idol, Hội chợ ẩm thực, câu lạc bộ văn học, bóng rổ, cúp bóng đá nam, nữ, các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động cộng đồng vì môi trường, tuyên truyền ATGT...
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<p>Đảm bảo học sinh có sức khỏe tốt để học tập và rèn luyện.</p> <p>Tổng số học sinh tính đến cuối năm học 2019-2020 là: 1.815</p> <p>1. Hạnh kiểm:</p> <p>- Tốt: 1.443 Tỷ lệ: 79,5%</p> <p>- Khá: 354 Tỷ lệ: 19,5%</p> <p>- TB: 18 Tỷ lệ: 1%</p> <p>Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt</p>



		<p>được duy trì, nhà trường không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.</p> <p>2. Học lực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giỏi: 285 Tỷ lệ: 15,7% - Khá: 881 Tỷ lệ: 48,55% - TB: 663 Tỷ lệ: 34,87 % - Yếu: 16 Tỷ lệ: 0,88%. - Xét Tốt nghiệp THPT: 100%, <p>Tỉ lệ học sinh đạt Học sinh giỏi cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ tổ chức cho học sinh lớp 12 dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, kỳ thi Olympic 27/4 không tổ chức dực do nghỉ phòng chống dịch COVID 19</p> <p>Tỉ lệ trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng: 100%</p>
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	Học sinh được dự thi và nhập học vào các trường Đại học, cao đẳng trên cả nước

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 09 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Phan Ngọc Lân

